

## ผลกระทบจากการสู้รบของรัสเซียและยูเครนต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร

### อาณาจักร



หลังจากที่รัสเซียได้เริ่มรุกรานยูเครนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรได้ประกาศระงับการดำเนินการของสถาบันการเงินรัสเซียในสหราชอาณาจักร และหยุดการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัทรัสเซียในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะบริษัทที่มีความใกล้ชิดกับผู้นำของรัสเซีย จำกัดการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจรัสเซียในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ การแทรกแซงของสหราชอาณาจักรยังรวมถึงการห้ามส่งออกสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงที่อาจใช้ในการสู้รบ อาวุธ อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องบิน และอุปกรณ์นำทาง โดยครอบคลุมการส่งออกของสหราชอาณาจักร 11% และประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรประมาณ 278 ล้านปอนด์ต่อปี และได้มีการประกาศห้ามเรือสัญชาติรัสเซียเทียบท่าเรือของสหราชอาณาจักรอีกด้วย

นอกจากนี้ ผลกระทบเบื้องต้นที่สหราชอาณาจักรจะได้รับ ได้แก่ การขึ้นราคาสินค้า commodity เช่น ข้าวสาลีที่รัสเซียและยูเครนมีผลผลิตรวมกันถึง 1 ใน 4 ของโลก และยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของผลิตภัณฑ์จากดอกทานตะวัน เช่น น้ำมันเมล็ดทานตะวัน และปุ๋ย ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารของผู้คนในภูมิภาคยุโรป ซึ่งถึงแม้สหราชอาณาจักรจะสามารถผลิตข้าวสาลีไว้ใช้ภายในประเทศได้ถึง 90% แต่เกษตรกรอาจประสบปัญหาต้นทุนค่าปุ๋ยที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าสหราชอาณาจักรจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขาดแคลนพลังงาน เนื่องจากสหราชอาณาจักรไม่ได้พึ่งพาพลังงานประเภทแก๊สจากรัสเซียมากนักเมื่อเทียบกับประเทศในทวีปยุโรปอื่นๆ แต่จะได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลก นักวิเคราะห์เห็นว่าความผันผวนของราคาพลังงานและการขาดแคลนข้าวสาลีจะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพของผู้คนใน สหราชอาณาจักรมากขึ้น โดนคาดว่าอัตราเงินเฟ้ออาจสูงขึ้นถึง 8% ในเดือนเมษายนซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ (7.7%)

- นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

Call Center 1169  
www.ditp.go.th  
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระจะ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน  
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน  
11 Hertford Street, Mayfair,  
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749  
e-Mail :  
info@thaitradelondon.com

อย่างไรก็ตาม การประกาศห้ามเรือสัญชาติรัสเซีย หรือเกี่ยวข้องกับรัสเซีย (Russian-linked) เทียบท่าเรือในสหราชอาณาจักร ส่งผลให้เรือต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ หรือทอดสมอเรือนอกชายฝั่ง ซึ่งการห้ามเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียเทียบท่านี้อาจหมายความว่ารวมถึงเรือที่บรรทุกสินค้าจากรัสเซีย เช่น น้ำมัน แก๊สเหลว และสินค้าเกษตรบางชนิด โดยมีการคาดการณ์ว่าการเดินเรือที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียคิดเป็น 2-3% ของการเดินเรือในน่านน้ำสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ในปี 2021 สหราชอาณาจักรมีการนำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียมากที่สุด (13%) และมีการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย 6% ซึ่งการสั่งห้ามเทียบท่าเรืออาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดีเซลในประเทศนอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ แต่หน่วยงานภาครัฐเห็นว่าสหราชอาณาจักรมีแหล่งนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากหลากหลาย จึงคาดว่าผลกระทบต่อด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอาจไม่มากนัก

ที่มา: The Insider/BBC News/The Telegraph

### ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สคต.

การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้หลายประเทศใช้มาตรการ Sanction ทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย สำหรับสหราชอาณาจักรรัฐบาลมีท่าทีจะใช้มาตรการที่เข้มข้น และจะมีการพิจารณามาตรการใหม่อยู่เป็นระยะ อย่างไรก็ตาม รัสเซียเป็นคู่ค้าลำดับที่ 19 ของสหราชอาณาจักร มีมูลค่าการค้าคิดเป็น 1.3% ของการค้าทั้งหมด โดยการนำเข้าเชื้อเพลิง (น้ำมัน น้ำมันดิบ และแก๊ส) คิดเป็นสัดส่วน 38.6% ของการนำเข้าจากรัสเซีย อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรกำลังประสบปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 30 ปีเมื่อเดือนมกราคม และคาดการณ์ว่าสถานการณ์การสู้รบนี้จะส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ส่งผลให้ผู้คนในสหราชอาณาจักรประสบปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั้งจากราคาสินค้าอาหาร และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งอาจทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การเลือกซื้อสินค้า House brand มากขึ้น เนื่องจากราคาต่ำกว่า เป็นต้น

---

สรุปโดย สคต. ลอนดอน